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โดย ส ำนักกำรประชุม ส ำนกังำนเลขำธกิำรวุฒสิภำ 

วันอังคารท่ี ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๕ นาฬิกา ณ ห้องประชุมวุฒิสภา อาคารรัฐสภา 
(เกียกกาย) ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร  วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานของที่ประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่ ๑๖ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) โดยมี พลเอก สิงห์ศึก  สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง
และนายศุภชัย  สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนท าหน้าที่ประธานของที่ประชุม 

ก่อนเปิดการประชุม ประธานวุฒิสภาได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาปรึกษาหารอืปัญหาที่เกี่ยวกบั
ความเดือดร้อนของประชาชนหรือปัญหาอื่นใด ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๑๘ 
จ านวน ๑๓ คน เป็นเวลาพอสมควร 

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานของที่ประชุมได้เปิดประชุมและด าเนินการประชุม 
ตามระเบียบวาระ สรุปผลการประชุมได้ดังนี้ 

 (๑) เรื่องที่ประธำนจะแจ้งต่อที่ประชุม               (ไม่มี) 

 (๒) รับรองรำยงำนกำรประชุม            (ไม่มี) 

 (๓) กระทู้ถำม               (ไม่มี)   

(๔) เรื่องที่คณะกรรมำธิกำรพิจำรณำเสร็จแล้ว   จ ำนวน   ๓   เรื่อง 

 
 

    ผลกำรพิจำรณำ 
     ประธานคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ (นายกล้านรงค์  จันทิก)  
และประธานคณะท างานศึกษาการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
และปัญหาการได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีไม่เพียงพอ (นางจิรพร  มีหลีสวัสดิ์) ได้ร่วมกัน

                  ๔.๑ รำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำ เรื่อง กำรจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี 
ขององค์กรอิสระตำมรัฐธรรมนูญ และปัญหำกำรได้รับจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี  
ไม่เพียงพอ  
(คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญพิจารณาเสร็จแล้ว) 

สรุปผลกำรประชุมวุฒิสภำ 
ครั้งที่  ๑๖  (สมัยสำมญัประจ ำปีครั้งทีส่อง) 

วันอังคำรที่  ๖  กุมภำพันธ์  ๒๕๖๗ 
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รายงานผลการพิจารณาศึกษาต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า คณะกรรมาธิการได้พิจารณาศึกษาเกี่ยวกับการ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และปัญหาการได้รับจัดสรรงบ
ประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ทั้ง ๕ องค์กร คือ คณะกรรมการ 
การเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ซึ่งการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี องค์กรอิสระต้องด าเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมายว่าด้วย
งบประมาณรายจ่าย กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ กฎหมายเกี่ยวด้วยการโอนงบประมาณ 
กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยขั้นตอนและวิธีการ
จัดสรรงบประมาณมีสาระส าคัญ ๔ ประการ ได้แก่ การจัดท างบประมาณ การแปรญัตติ การบริหาร
งบประมาณ และการควบคุมงบประมาณ ผลการศึกษาคณะกรรมาธิการได้มีข้อเสนอแนะด้านกฎหมาย
ว่า ควรมีการทบทวนการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
อย่างเคร่งครัด ควรมีการพิจารณาก าหนดกฎหมาย ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติ
หน้าที่ขององค์กรอิสระ และส านักงบประมาณควรร่วมกับองค์กรอิสระ ก าหนดแนวทางที่เป็นมาตรฐาน
ส าหรับด าเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และพระราชบัญญัติ
วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดท างบประมาณว่า  
ควรต้องก าหนดแผนงาน โครงการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยส านักงบประมาณควรพิจารณาก าหนดยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณส าหรับการปฏิบัติงานตามหน้าที่และอ านาจขององค์กรอิสระต่าง ๆ ขึ้นเป็นการเฉพาะ และ
การแปรญัตติองค์กรอิสระควรแสดงให้เห็นถึงจ านวนเงินนอกงบประมาณที่มีอยู่และภาระผูกพัน  
ที่จ าเป็นต้องใช้จ่าย ส านักงบประมาณควรก าหนดแบบการรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย
งบประมาณส าหรับองค์กรอิสระ และควรมีการพิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสนอค าขอ 
แปรญัตติและการพิจารณาค าขอแปรญัตติของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เพ่ือใช้ส าหรับองค์กรอิสระ 
และควรให้โอกาสหน่วยรับงบประมาณขององค์กรอิสระในการชี้แจงเหตุผลประกอบการพิจารณาค าขอ 
แปรญัตติต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ โดยตรงโดยแสดงถึงความจ าเป็นที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ในการ
ขอรับงบประมาณเพ่ิมเติมด้วย ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ผู้อ านวยการส านักงบประมาณควรติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผน  
การปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรอิสระให้เป็นไปตามกฎหมาย เพ่ือประเมิน
ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ และน าผลการประเมินมาใช้ประกอบ 
การพิจารณาจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณถัดไป ส าหรับการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณควรกระท าได้ภายใต้ข้อจ ากัดเป็นบางกรณีเท่านั้น ควรยึดเป้าหมายประโยชน์ที่ได้รับ 
ผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพของหน่วยรับงบประมาณตามที่ก าหนดในแผนการปฏิบัติงานและ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ส านักงบประมาณควรมีการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่าย
งบประมาณ และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการควบคุมงบประมาณ ควรให้ความส าคัญในการก ากับดูแล 
ติดตาม และเร่งรัดการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
เป้าหมาย ตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ส านักงบประมาณ  
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ควรต้องติดตามและตรวจสอบผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ
ขององค์กรอิสระ และรายงานผลการตรวจสอบให้องค์กรอิสระ คณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร และ
วุฒิสภาทราบ  นอกจากนี้ การที่ส านักงบประมาณไม่ได้จัดสรรงบประมาณให้แก่องค์กรอิสระ 
ตามรัฐธรรมนูญตามวงเงินที่เสนอขอรับจัดสรร เนื่องจากได้พิจารณาถึงความพร้อมในการด าเนินงานแล้ว 
และต้องการให้หน่วยงานน าเงินนอกงบประมาณที่เหลือจ่ายหรือใช้จ่ายไม่ทันในปีงบประมาณก่อน ๆ  
มาใช้ประโยชน์ในภาพรวม จึงไม่ได้หมายความว่าองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญได้รับการจัดสรร
งบประมาณไม่เพียงพอ ซึ่งไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๔๑  
ทั้งนี้  การด าเนินการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้กับองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  
ส านักงบประมาณได้ยึดหลักการจัดสรรตามแผนงาน โครงการ ซึ่งมีการระบุผลลัพธ์ ผลสัมฤทธิ์ และ
เป้าหมายขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญเป็นฐานในการพิจารณา เพียงแต่อาจจะมิได้จัดสรรให้ 
เต็มจ านวนตามที่ขอตั้งงบประมาณไว้ เนื่องจากพิจารณาถึงความเหมาะสมและความพร้อม 
ในการด าเนินงาน รวมถึงได้พิจารณาว่าองค์กรอิสระมีเงินนอกงบประมาณ ซึ่งเพียงพอที่จะน ามาสมทบ
กับงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับจัดสรรในแต่ละปี ดังนั้น แนวทางการด าเนินการจัดสรรงบประมาณของ
ส านักงบประมาณจึงสามารถท าให้องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญมีงบประมาณที่เพียงพอต่อการใช้จ่าย  
ในแต่ละปีได้ 
  ประธานคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ (นายกล้านรงค์  จันทิก)  
ได้แถลงเพ่ิมเติมว่า ขณะนี้คณะกรรมาธิการยังได้มีการพิจารณาศึกษา เรื่อง การประเมินผล 
การปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ศึกษากรณีการบังคับใช้กฎหมายและการบริหาร
จัดการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งแบ่งประเด็นศึกษาออกเป็น ๑) เรื่อง การบังคับใช้กฎหมายของ
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญใน ๕ มิติ มิติที่ ๑. ผลสัมฤทธิ์และการบังคับใช้กฎหมาย มิติที่ ๒. ปัญหา
อุปสรรคการบังคับใช้กฎหมาย มิติที่ ๓. ข้อขัดข้องของการบังคับใช้กฎหมาย มติที่ ๔. ความครบถ้วน
และปัญหาอุปสรรคในการจัดท าอนุบัญญัติ มิติที่ ๕. ความครบถ้วนและปัญหาอุปสรรคการด าเนินการ
ตามข้อสังเกตท้ายรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญ และ ๒) เรื่อง การบริหารจัดการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ มิติด้านบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคล (๑) โครงสร้าง การบริหาร และอัตราก าลัง (๒) ด้านงบประมาณ ปัญหาข้อขัดข้อง 
การสรรหาองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  นอกจากนี้ คณะกรรมาธิการจะมีการจัดสัมมนา เรื่อง  
ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญมีความส าคัญต่อประเทศและประชาชนอย่างไร  
ในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ โรงแรมเซ็นทารา ศูนย์ราชการ จึงขอประชาสัมพันธ์สมาชิกวุฒิสภา
และผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาในวันดังกล่าว 
   ที่ประชุมพิจำรณำแล้วเห็นด้วยกับรำยงำนพร้อมทั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมำธิกำร และมีมติให้ส่งรำยงำนพร้อมทั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังกล่ำวไปยัง
คณะรัฐมนตรี ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ส ำนักงำนผู้ตรวจกำรแผ่นดิน ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ ส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน และ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ พิจำรณำด ำเนินกำรต่อไป 
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    ผลกำรพิจำรณำ 
     ประธานคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พลเอก สุรศักดิ์  กาญจนรัตน์) 
และรองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านสิ่งแวดล้อม  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญส่ง  ไข่เกษ) ได้ร่วมกันรายงานผลการพิจารณาศึกษาต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า  
น้ าเสียชุมชนเป็นต้นเหตุของปัญหามลพิษทางน้ าที่ส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ าในแหล่งน้ า
ธรรมชาติก่อให้เกิดปัญหาขาดแคลนน้ า การระบายน้ าเสียชุมชนซึ่งส่วนใหญ่ปนเปื้อนด้วยสารอินทรีย์ 
ลงสู่แหล่งน้ า ท าให้คุณภาพน้ าในแหล่งน้ าเสื่อมโทรมเกิดการเน่าเสียและมีกลิ่นเหม็น และเกิดก๊าซมีเทน
ซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกท าให้เกิดภาวะโลกร้อน นอกจากนี้ในน้ าเสียชุมชนยังปะปนด้วยเชื้อโรคต่าง ๆ 
ที่มาจากสิ่งขับถ่ายหรือสิ่งปฏิกูลจากมนุษย์และสัตว์ โดยจะพบการปนเปื้อนของแบคทีเรียกลุ่มฟีคอล  
โคลิฟอร์มและกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด ในแม่น้ าหรือแหล่งน้ าที่ไหลผ่านบริเวณที่เป็นชุมชนขนาดใหญ่ เช่น 
เทศบาลนคร เทศบาลเมืองต่าง ๆ หรือแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวจ านวนมาก ที่ผ่านมารัฐบาลได้
สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียเพ่ือปรับปรุงคุณภาพน้ าเสียชุมชนให้ดีขึ้น  
จนอยู่ในระดับที่สามารถระบายทิ้งสู่แหล่งน้ าสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อมได ้แต่การด าเนินงานระบบ
บ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชนที่ด าเนินการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องประสบปัญหาที่ท าให้  
การด าเนินงานระบบบ าบัดน้ าเสียรวมชุมชนส่วนใหญ่ไม่มีประสิทธิภาพ เพราะองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นขาดงบประมาณและบุคลากรในการด าเนินงาน  ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ (สทนช.)  
ได้จัดท าแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) โดยภายใต้ 
แผนแม่บทดังกล่าวเป็นการแก้ไขปัญหาน้ าทั้งระบบ รวมถึงการแก้ไขปัญหาน้ าเสียชุมชนด้วย ประเด็น
การจัดการน้ าเสียชุมชนจะเน้นการป้องกันและลดการเกิดน้ าเสียชุมชนที่ต้นทาง โดยการติดตั้งระบบ
บ าบัดน้ าเสียชุมชนที่ได้มาตรฐานส าหรับครัวเรือน การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบ าบัดและควบคุม  
การระบายน้ าเสียที่บ าบัดแล้วออกสู่สิ่งแวดล้อม การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบรวบรวมและ
ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชนทั้งการสร้างระบบใหม่ และปรับปรุงระบบที่มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพ 
อย่างไรก็ตามการด าเนินงานตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 
และแผนการปฏิรูปประเทศด้านการจัดการน้ าเสีย พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ไม่เกิดผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัด 
และกรอบเวลา เนื่องจากติดขัดปัญหาในหลาย ๆ ด้าน รวมทั้งขาดการสนับสนุนด้านงบประมาณ 
จากรัฐบาล นอกจากนี้การแก้ไขปัญหาน้ าเสียชุมชนยังมีประเด็นด้านระเบียบและกฎหมายที่ต้องมี  
การปรับปรุงและพัฒนาให้ทันสมัย ซึ่งการด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังเป็นไปอย่างล่าช้า  
ท าให้การแก้ไขปัญหาน้ าเสียชุมชนยังมีปัญหาอุปสรรคอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้  คณะกรรมาธิการ 
มีข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านนโยบายและแผน เช่น รัฐบาลควรมีนโยบายในการแก้ไข

                  ๔.๒ รำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำ เรื่อง กำรจัดกำรน้ ำเสียชุมชน 
(คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาเสร็จแล้ว) 
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ปัญหาคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าต่าง ๆ ให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม และควรมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพ  ด้านกฎหมาย ควรเร่งรัดการแก้ไขพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และปรับปรุงกฎกระทรวงตามมาตรา ๘๐ 
ให้บังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัญหาด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กระทรวงมหาดไทยต้องก าชับให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการประกาศอัตราค่าบริการแล้ว จัดเก็บค่าบริการให้ครบถ้วนตามที่ได้มี
การค านวณและประเมินไว้ เพ่ือให้มีรายได้จากการจัดเก็บเพียงพอในการใช้เดินระบบบ าบัดน้ าเสีย  
รวมชุมชน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควรเสนอให้มีการทบทวนอัตราค่าบริการบ าบดั
น้ าเสียชุมชนที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติก าหนด เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ด้านการ
บริหารจัดการ กระทรวงมหาดไทยต้องก าชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีระบบบ าบัดน้ าเสีย 
ต้องจัดตั้งงบประมาณในการเดินระบบบ าบัดน้ าเสียรวมชุมชนให้เพียงพอ ด้าน เทคนิคและวิชาการ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมควบคุมมลพิษ ควรมีระบบการค านวณค่าบริการ
บ าบัดน้ าเสียรวมชุมชนเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าไปค านวณอัตราค่าบริการบ าบัดน้ าเสีย  
รวมชุมชนของตนเองได้ ปัญหาข้อมูลการบริหารจัดการน้ าเสียชุมชน กระทรวงมหาดไทยควรมีนโยบาย
ภาพรวมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งต้องมีการจัดเก็บข้อมูลคุณลักษณะของแหล่งก าเนิด
มลพิษทางน้ าในพ้ืนที่อย่างละเอียด และต้องมีระบบฐานข้อมูลกลางที่สามารถเชื่อมโยงและหน่วยงาน
ราชการอื่น ๆ สามารถน าข้อมูลที่เก็บไว้ไปใช้ประโยชน์ได้ และปัญหาการมีส่ วนร่วมของประชาชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบความส าคัญของปัญหาน้ าเสีย
ชุมชนและมาตรการในการแก้ไขปัญหา รวมทั้งขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการด าเนินงานแก้ไข
ปัญหาน้ าเสียชุมชน   
    ภายหลังที่คณะกรรมาธิการได้เสนอรายงานต่อที่ประชุมแล้ว สมาชิกวุฒิสภาได้อภิปราย
แสดงความคิดเห็นสรุปได้ว่า  น้ า เสียจากครัวเรือนและจากคอนโดมิ เนียม ซึ่ งมีจ านวนมาก 
ในกรุงเทพมหานครมีทั้งที่ผ่านการบ าบัดและไม่ผ่านการบ าบัดน้ าเสียก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ า
สาธารณะ ควรสร้างจิตส านึกและความรู้สึกรับผิดชอบของทุกภาคส่วนในการใช้น้ าและการบ าบัด 
น้ าเสียก่อนปล่อยลงสู่สาธารณะ ปัจจุบันหน่วยงานของรัฐยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาน้ าเสียชุมชนได้
เนื่องจากขาดนโยบายการจัดการน้ าเสียชุมชนอย่างชัดเจน จ านวนบุคลากรภาครัฐที่จะด าเนินการ  
มีไม่เพียงพอ ขาดงบประมาณสนับสนุนที่เพียงพอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมในการบ าบัดน้ าเสียได้ เพราะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกลัวการเสียคะแนนนิยม
จากคนในท้องถิ่น และการขาดการบังคับการให้มีการบ าบัดน้ าเสียตามที่กฎหมายก าหนดอย่างจริงจัง  
รัฐควรจัดสรรงบประมาณในการสร้างจิตส านึกในการใช้น้ าและการบ าบัดน้ าเสียให้กับประชาชนและ
ชุมชนรัฐควรเสนอรายงานตัวเลขที่ชัดเจนของจ านวนชุมชนที่ประสบความส าเร็จในการแก้ไขปัญหา  
น้ าเสีย และควรประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงวิธีการของชุมชนที่ประสบความส าเร็จในการแก้ไขปัญหาน้ าเสีย  
   ประธานคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พลเอก สุรศักดิ์  กาญจนรัตน์) 
ได้ชี้แจงประเด็นข้อสังเกตของสมาชิกวุฒิสภาว่า ปัญหาสิ่งแวดล้อมรวมทั้งปัญหาการจัดการน้ าเสีย 
เป็นปัญหาที่ส าคัญของประเทศไทย การแก้ไขปัญหาน้ าเสียมีหลักการสากลอยู่ว่าใครก่อมลพิษคนนั้น
เป็นผู้จ่าย ใครท าให้เกิดน้ าเสียคนนั้นต้องเป็นผู้จ่าย คนในกรุงเทพมหานครควรจ่ายค่าน้ าประปาเพิ่มอีก 
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๕๐ สตางค์ต่อ ๑ ยูนิต ส าหรับเป็นค่าบ าบัดน้ าเสีย ประเทศไทยขาดความสมดุลในการจัดสรร
งบประมาณส าหรับน้ าดีและน้ าเสีย รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณจ านวนมากส าหรับการก่อสร้างเพ่ือให้มี
น้ าดีส าหรับการเกษตร การอุปโภคบริโภค แต่ไม่มีงบประมาณมากพอส าหรับการบ าบัดน้ าเสีย ดังนั้น  
ในอนาคตต้องสร้างจิตส านึกให้กับประชาชนให้มคีวามรู้สึกรับผิดชอบตอ่การใช้น้ าว่า ถ้าใครท าน้ าเสียคน
นั้นต้องจ่าย จะท าให้คนใช้น้ าอย่างประหยัดและรู้คุณค่าในการใช้น้ ามากขึ้น รายงานฉบับนี้ จะช่วย
สะท้อนปัญหาการใช้น้ าและปัญหาการจัดการน้ าเสียเพ่ือให้รัฐบาลพิจารณาด าเนินการต่อไป  
 

   ที่ ประชุ ม พิจำรณำแล้ ว เห็นด้ วยกับรำยงำนพร้ อมทั้ ง ข้ อ เสนอแนะของ
คณะกรรมำธิกำร และมีมติให้ส่งรำยงำนพร้อมทั้งข้อเสนอแนะดังกล่ำวไปยังคณะรัฐมนตรี พิจำรณำ
ด ำเนินกำรต่อไป 

 

 
 

    ผลกำรพิจำรณำ 
     ประธานคณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบและเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาล (พลเรือเอก ศิษฐวัชร  วงษ์สุวรรณ) และรองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง  
ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พลเอก ส าเริง   
ศิวาด ารงค์) ได้ร่วมกันรายงานผลการพิจารณาศึกษาต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า ปัจจุบันรัฐบาลได้ปรับปรุง 
การจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ เพื่อท าให้หน่วยงานภาครัฐสูญเสียงบประมาณจัดซื้อจัดจ้างให้นอ้ยที่สุดและ
มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ จึงได้น ากระบวนการอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการประมูล
ในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่เรียกว่า วิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยเจ้าหน้าที่หน่วยงาน
ภาครั ฐซึ่ ง เป็นผู้ ด า เนินการในการให้ข้ อมูลในการประกวดราคาอิ เล็กทรอนิกส์  และผู้ ค้ า 
เป็นผู้ใช้งานการประมูลราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในการนี้ คณะกรรมาธิการได้รับทราบประเด็นปัญหาการ
คอร์รัปชันในการประมูลที่ใช้ระบบ e-bidding ว่า มีห้องพิเศษที่สามารถดูได้ว่าใครเสนอราคาเท่าไร  
แต่ต้องจ้างพิเศษและจ่ายเงิน ๑% ซึ่งจะสามารถดูว่ามีการเสนอราคาเท่าไหร่แล้วน าความลับไปแจ้งให้ 
ผู้ว่าจ้างได้ทราบ และให้เสนอราคาต่ ากว่าราคาสุดท้ายไม่มาก เพ่ือชนะราคาประมูล น ามาสู่ความ
เสียหายที่ภาครัฐต้องยอมรับการประมูลที่อาจส่งผลให้ผู้รับเหมาลดคุณสมบัติและคุณภาพของวัสดุ
ก่อสร้างและน ามาสู่ความเสียหายจ านวนมาก จึงได้ท าการศึกษาเรื่องดังกล่าว ผลการศึกษาพบว่า 
ปัจจุบันกรมบัญชีกลางได้สร้างมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ e-bidding โดยเพ่ิมมาตรการป้องกัน
การรั่วไหลของข้อมูลโดยก าหนดให้ไม่ต้องระบุรายชื่อผู้รับเอกสาร ลดระยะเวลาเสนอราคา  

                  ๔.๓ รำยงำนกำรพิจำรณำศึกษำ เรื่อง ปัญหำกำรทุจริตคอร์รัปชัน ในกำรประมูล
ด้วยวิธี e-bidding ในภำครัฐ 
(คณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล
พิจารณาเสร็จแล้ว) 
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จาก ๘ ชั่วโมง เหลือ ๓ ชั่วโมง เพ่ือลดความเสี่ยงในการรั่วไหลของข้อเสนอราคา และน าเทคโนโลยี 
Blockchain มาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลในการเสนอราคา ปรับปรุงกระบวนการพิสูจน์และยืนยันตัวตน
ของผู้เสนอราคาโดยก าหนดให้ต้องใช้รหัส OTP ของผู้เสนอราคาเพ่ือยืนยันผ่านโทรศัพท์ของผู้เสนอ
ราคาเพียงบุคคลเดียวเท่านั้น เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในการยืนยันข้อมูลส าคัญ เช่น ข้อมูลราคา และ
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกให้ร่วมก าหนดแนวทางและตรวจสอบระบบ e-bidding  
ที่พัฒนาขึ้นใหม่ตลอด นอกจากนี้ กรมบัญชีกลางมีการก าหนดให้มีพื้นที่ควบคุมพิเศษ (Control Room) 
และก าหนดมาตรการควบคุมการเข้าใช้งานของผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งติดตั้งกล้องวงจรปิดเพ่ือบันทึก
เหตุการณ์ต่าง ๆ ของการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ควบคุมพิเศษ และสุ่มตรวจการท างานในห้องดังกล่าว  
อย่างต่อเนื่อง แต่พบปัญหาส าคัญคือ การบริหารจัดการห้องควบคุม Server ที่ปิดเป็นความลับและ 
ต้องย้ายสถานที่เพื่อมิให้บุคคลใดทราบ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยต่อฐานข้อมูลในอนาคตได้  
ในการนี้ คณะกรรมาธิการได้มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมว่า แม้ปัจจุบันยังไม่มีการตรวจพบเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันในการประมลูด้วยวิธ ีe-bidding ในภาครัฐ แต่กรมบัญชีกลางก็พบขอ้ครหา
ในกระบวนการการประมูลและได้พยายามปรับปรุงแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพ่ือสร้างความ
เชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการที่ประสงค์เข้าร่วมการประมูล จึงควรมีการใส่รหัสเอกสารของผู้ประกอบการ
โดยผู้ประกอบการเองในขณะยื่นเอกสารเข้าสู่ระบบการประมูลและเมื่อเปิดผลประมูลจึงให้เจ้าหน้าที่  
ขอรหัสจากผู้ประกอบการมาด าเนินการเปิดเอกสารเพ่ือทราบราคาที่ยื่นประมูล เพ่ือสร้างความเชื่อมั่น
ให้กับผู้ประกอบการมากขึ้น อีกทั้งหน่วยงานภาครัฐควรด าเนินการตรวจสอบให้เข้มงวดและส่งเสริมใหม้ี
การตรวจสอบโดยภาคประชาชนให้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งควรมีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่ชัดเจนและ
ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น   
     ภายหลังที่คณะกรรมาธิการได้เสนอรายงานต่อที่ประชุมแล้ว สมาชิกวุฒิสภาได้อภิปราย
แสดงความคิดเห็นสรุปได้ว่า ปัญหาการทุจริตพบจ านวนมากและกระจายอยู่ทุกหน่วยงานราชการ 
เนื่องจากเอกชนต้องการประมูลงานโครงการของรัฐซึ่งมีมูลค่าสูง ซึ่งภาครัฐก็มีความพยายามพัฒนา
รูปแบบเพ่ือให้มีการแข่งขันที่เป็นธรรม แต่ยังพบปัญหาการทุจริต เพราะเกิดจากความไม่ซื่อสัตย์ของ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง จึงขอเสนอแนะว่า ในการประมูลควรก าหนดราคาที่เหมาะสมไม่ก าหนดราคาที่สูง
เกินไป และไม่ควรต้องใช้ราคาที่ถูกที่สุดท าให้มีการลดคุณภาพเพ่ือลดต้นทุน  การก าหนดขอบเขตงาน
เพ่ือใช้เป็นข้อก าหนดเงื่อนไขการเสนอราคา (TOR) ควรมีความเหมาะสม ไม่กีดกันหรือก าหนดเงื่อนไข 
ที่เฉพาะเจาะจงผู้ประกอบการบางราย การประกวดราคาไม่ควรให้เป็นหน้าที่ของกรมบัญชีกลางเท่านั้น 
ควรกระจายอ านาจไปยังหน่วยงานอื่น ๆ การตรวจรับงานต้องควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดให้เป็นไป
ตามมาตรฐานและไม่เลือกปฏิบัติ นอกจากนี้ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสหน่วยงานของรัฐจะต้องเปิดเผย
ข้อมูลให้ประชาชนได้รับรู้การใช้จ่ายงบประมาณในโครงการต่าง ๆ ของรัฐ และสามารถตรวจสอบได้ 
และหากมีการร้องเรียนขึ้นประชาชนผู้ร้องเรียนต้องได้รับการปกป้องและคุ้มครองด้วย  
   ประธานคณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบและเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาล (พลเรือเอก ศิษฐวัชร  วงษ์สุวรรณ) และรองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่หนึ่ง ในฐานะ
ประธานคณะอนุกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พลเอก ส าเริง   
ศิวาด ารงค์)  ได้ชี้แจงประเด็นข้อสังเกตของสมาชิกวุฒิสภาว่า เกี่ยวกับกรณีเรื่องความโปร่งใสในการ
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ด าเนินการโครงการต่าง ๆ ของภาครัฐ คณะกรรมาธิการได้เคยเสนอรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง 
หนึ่งโครงการ หนึ่ง QR code เสนอต่อวุฒิสภาและส่งไปยังคณะรัฐมนตรีพิจารณาด าเนินการแล้ว  
ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ในการจัดท าโครงการต่าง ๆ ให้หน่วยงานจัดท าข้อมูลรายละเอียดของ
โครงการเผยแพร่ผ่าน QR code ทุกโครงการ เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย นอกจากนี้ 
คณะกรรมาธิการก าลังพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับเสาไฟฟ้าที่มีนวัตกรรมในรูปแบบต่างๆ ซึ่งมีราคาสูง เพ่ือ
ศึกษาวิธีการการจัดซื้อจัดจ้างว่าเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่ ซึ่งจะได้น าเสนอต่อวุฒิสภาต่อไป ส าหรับ
ประเด็นปัญหาการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คณะกรรมาธิการได้มีข้อเสนอแนะไปยัง
กรมบัญชีกลางเพ่ิมเติมว่าควรมีการปรับปรุงวิธีการจัดเก็บข้อมูลของผู้เสนอราคาเพ่ือเพ่ิมความมั่นใจ
ให้กับผู้เข้าประมูลว่าข้อมูลของตนจะไม่ถูกเปิดเผยก่อนเวลาสมควร ซึ่งกรมบัญชีกลางรับว่าจะน า ไป
พิจารณาปรับปรุงต่อไป โดยที่ดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) เป็นดัชนีที่สะท้อนภาพลักษณ์การทุจริต 
คอร์รัปชันของประเทศ ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีผลของค่า CPI ไม่สูงนัก ดังนั้น จึงเห็นว่า “ผู้น า”  
ซึ่งหมายถึงผู้น าในทุกระดับตั้งแต่หัวหน้างาน ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้น ระดับกรม กอง จนถึงผู้บริหาร
ระดับกระทรวงและระดับชาติ ควรให้ความส าคัญเกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขปัญหาการทุจริต เพื่อให้ค่า CPI 
สูงขึ้นกว่าปัจจุบัน 
 

   ที่ ประชุ ม พิจำรณำแล้ ว เห็นด้ วยกับรำยงำนพร้ อมทั้ ง ข้ อ เสนอแนะของ
คณะกรรมำธิกำร และมีมติให้ส่งรำยงำนพร้อมทั้งข้อเสนอแนะดังกล่ำวไปยังคณะรัฐมนตรี พิจำรณำ
ด ำเนินกำรต่อไป 

(๕) เรื่องที่ค้ำงพิจำรณำ             (ไม่มี)   

(๖) เรื่องที่เสนอใหม่      จ ำนวน   ๑   เรื่อง 

 

 ผลกำรพิจำรณำ 
 ในการพิจารณารายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายตามพระราชบัญญัติวิธีการ

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๕๑ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของที่ประชุมวุฒิสภา  
รองผู้อ านวยการส านักงบประมาณ (นายพยุงศักดิ์  ครเจริญ) กับคณะ ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงรายงาน  
ต่อที่ประชุม  

 จากนั้น ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้คณะกรรมาธิการติดตามการบริหาร
งบประมาณซึ่ งประธานวุฒิสภามอบหมายให้ พิจารณาศึกษารายงานดังกล่าว โดยประธาน
คณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ (พลเอก ชาตอุดม  ติตถะสิริ) ได้แถลงผลการพิจารณา
ศึกษาต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า การโอนงบประมาณรายจ่ายตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  

    - รำยงำนกำรโอนงบประมำณรำยจ่ำยตำมพระรำชบัญญัติวิธีกำรงบประมำณ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ มำตรำ ๕๑ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
(ตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑)  
 

 
 



 

- ๙ - 
 

เอกสารฉบับน้ีเป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป 
ส าหรับรายงานการประชุมวุฒิสภา ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะด าเนินการเผยแพร่เมื่อท่ีประชุมวฒุิสภาได้รับรองแล้ว 

พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๕๑ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกอบด้วย งบประมาณรายจ่ายงบกลาง 
(ไม่มีการโอน) งบประมาณรายจ่ายบูรณาการระหว่างหน่วยรับงบประมาณ เป็นการโอนในแผนงาน
บูรณาการบริหารจัดการน้ าจากส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมไปให้กบักรม
ควบคุมมลพิษตามภารกิจงานของส านักงานสิ่ งแวดล้อมภาคที่  ๑  –  ๑๖ ที่ ได้ โอนไปเป็น 
ของกรมควบคุมมลพิษ และงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณมีการโอน
งบประมาณร้อยละ ๐.๑๙ ของงบบุคลากรที่ตั้งไว้ ซึ่งคณะกรรมาธิการมีความเห็นและข้อสังเกต 
ต่อรายงานการโอนงบประมาณดังกล่าว สรุปได้ดังนี้ 

 ๑)  งบประมำณรำยจ่ำยงบกลำง จากการวิเคราะห์ข้อมูลการโอนงบประมาณ
รายจ่ายงบกลางระหว่างรายการ ๓ ปีหลัง พบว่า มีงบประมาณรายจ่ายงบกลาง จ านวน ๓ รายการ  
ที่มีการใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องและเป็นการเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ คือ (๑) รำยกำรเงินเบี้ยหวัด 
บ ำเหน็จ และบ ำนำญ และ (๒) รำยกำรเงินส ำรอง เงินสมทบ และเงินชดเชยของข้ำรำชกำร 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรตรวจสอบถึงสาเหตุของการที่มีความต้องการค่าใช้จ่ายดังกล่าวเพิ่มขึ้น เพ่ือตั้ง
งบประมาณให้ใกล้เคียงกับความต้องการที่ต้องใช้จ่ายให้มากที่สุด ซึ่งจะไม่ต้องน าเงินคงคลังมาสมทบ
จ่ายเพ่ือไม่ให้เป็นภาระในการตั้งงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณต่อไป (๓) รำยกำรค่ำใช้จ่ำยใน
กำรรักษำพยำบำลข้ำรำชกำร ลูกจ้ำง และพนักงำนของรัฐ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรควบคุมและ
ตรวจสอบการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงและถูกต้อง รวมทั้งพัฒนาระบบและเพ่ิมความรู้ความ
เข้าใจให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพ่ือด าเนินการและควบคุมให้การเบิกจ่ายงบกลางรายการค่าใช้จ่าย 
ในการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐเป็นไปตามระเบียบที่ทางราชการก าหนด   
นอกจากนี้ กรณีงบกลางรายการเงินเบี้ยหวดั บ าเหน็จ และบ านาญ เป็นรายการที่มีความตอ้งการเพ่ิมขึน้
ทุกปี ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดสรรงบประมาณรายการเงินเบี้ยหวัด บ าเหน็จ และบ านาญให้กับ
หน่วยรับงบประมาณโดยตรงในลักษณะงบประมาณบุคลากรภาครัฐ รวมทั้งน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาช่วยตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือให้การตั้งงบประมาณใกล้เคียงกับความต้องการ  
มากที่สุด ส าหรับกรณีงบกลางรายการเงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ  
มีการตั้งงบประมาณลดลง แต่การตั้งงบประมาณลดลงไม่ได้สะท้อนถึงการใช้งบประมาณที่ลดลงด้วย  
ดังนั้น การตั้งงบประมาณควรก าหนดให้ใกล้เคียงกับงบประมาณที่ใช้เพ่ือไม่ให้เป็นภาระต่อเงินคงคลัง  
ในอนาคต  

 ๒) งบประมำณรำยจ่ำยบูรณำกำร การโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการระหว่าง 
หน่วยรับงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ยังมีลักษณะเป็นการโอนตามภารกิจที่มีการถ่ายโอน
ระหว่างหน่วยรับงบประมาณ ซึ่งส านักงบประมาณควรประสานกับหน่วยรับงบประมาณในการตั้ง
งบประมาณและการบริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพเพื่อไม่ให้เกิดการโอนงบประมาณอีก  

 ๓) งบประมำณรำยจ่ำยบุคลำกร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีตัวเลขการโอน
งบประมาณรายจ่ายบุคลากรสูงขึ้นซึ่งส่วนใหญ่เป็นงบประมาณเหลือจ่ายหรือหมดความจ าเป็นไปให้กับ
หน่วยรับงบประมาณที่มีงบประมาณรายจ่ายบุคลากรไม่เพียงพอ ดังนั้น การขยายกรอบโครงสร้าง 
ส่วนราชการหรือการขยายอัตราก าลังใหม่หน่วยงานของรัฐจะต้องเข้มงวดในเรื่องการเพ่ิมขึ้นของ  
งบบุคลากรภาครัฐ ยกเว้นกรณีงานที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนอย่างแท้จริงหรือเป็นนโยบายของรัฐบาล   
อีกทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการจัดเก็บข้อมูล เกี่ยวกับ 



 

- ๑๐ - 
 

เอกสารฉบับน้ีเป็นเพียงสรุปผลการประชุมวุฒิสภาโดยสังเขป 
ส าหรับรายงานการประชุมวุฒิสภา ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาจะด าเนินการเผยแพร่เมื่อท่ีประชุมวฒุิสภาได้รับรองแล้ว 

การโอนออกและการรับโอนงบประมาณรายจ่ายบุคลากร เพ่ือประโยชน์ในการวิเคราะห์การตั้ง
งบประมาณรายจ่ายบุคลากรได้ถูกต้องและตรงกับความต้องการของแต่ละหน่วยงานให้มากที่สุด   

 ภายหลังจากที่คณะกรรมาธิการได้แถลงผลการพิจารณาศึกษาต่อที่ประชุมแล้ว 
ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้สมาชิกวุฒิสภาอภิปรายแสดงความคิดเห็น สรุปได้ว่า  
ถึงแม้ว่าการจ่ายเงินเดือน ประโยชน์ตอบแทนอื่น และเงินค่าจ้างของข้าราชการ หรือพนักงาน 
ส่วนท้องถิ่น และลูกจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการก าหนดกรอบของค่าใช้จ่ายดังกล่าวไว้ 
ในมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ แล้วก็ตาม  
ส านักงบประมาณในฐานะที่เป็นผู้รับผิดชอบดูแลเรื่องงบประมาณของทั้งประเทศ  ควรเป็นผู้ศึกษา
ติดตามงบประมาณรายจ่ายบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งในเรื่องจ านวนอัตราก าลัง 
ของบุคลากร รูปแบบการจ้าง และการใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือให้ การใช้จ่ายงบประมาณของรัฐ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้ข้อมลูงบประมาณรายจ่ายบุคลากรของประเทศที่ตรงกับความเปน็จรงิ 
อีกทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรพิจารณาจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้ เกิดผลเป็นรูปธรรม 
เนื่องจากเป็นแหล่งที่มาส าคัญของรายได้แผ่นดิน และเห็นด้วยกับการที่ได้พัฒนาระบบสวัสดิการ
รักษาพยาบาลโดยใช้แอปพลิเคชัน เนื่องจากสะดวกและมีประโยชน์ต่อการติดตามตรวจสอบสิทธิ  
ในการรักษาพยาบาลของบุคคล นอกจากนี้ ควรพิจารณาแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการถ่ายโอนภารกิจ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ .สต.) ไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ .) ทั้งปัญหา
อัตราก าลังที่ไม่เพียงพอกับภารกิจ การก าหนดตัวชี้วัด และค่าตอบแทนบุคลากร 

 จากนั้น รองผู้อ านวยการส านักงบประมาณ (นายพยุงศักดิ์  ครเจริญ) ตอบชี้แจง 
สรุปได้ว่า ปัจจุบันส านักงบประมาณไม่ได้ติดตามควบคุมดูแลงบประมาณรายจ่ายบุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจากหน้าที่ดังกล่าวเป็นของคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่ น  อย่าง ไรก็ ดี  ส านักงบประมาณจะได้น าข้อสั ง เกตและข้อ เสนอแนะ 
ของคณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณและสมาชิกวุฒิ สภาซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง  
ไปเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารของส านักงบประมาณเพื่อพิจารณาต่อไป 

   ที่ประชุมพิจำรณำรับทรำบ 

(๗) เรื่องอื่น ๆ              (ไม่มี)   

เลิกประชุม เวลำ ๑๔.๔๐ นำฬิกำ 
 
 
 

 
 
 

ส ำนักกำรประชุม 
ส ำนักงำนเลขำธกิำรวุฒิสภำ 


